
sþ. 620. Fyrirspurn [295. mál]
til heilbrigðismálaráðherra um framkvæmd laga um fóstureyðingar.

Frá Karli Steinari Guðnasyni og Árna Gunnarssyni.

1. Hver hefur verið framkvæmd laga um fóstureyðingar, nr. 25/19751
2. Hver var árlegur fjöldi fóstureyðinga síðustu 5 árin fyrir setningu laganna?
3. Hver hefur árlegur fjöldi fóstureyðinga verið frá setningu laganna?
4. Hvaða ástæður hafa einkum verið tilgreindar fyrir fóstureyðingu?


